

Số: 5.6/NQ - ĐH

Bắc Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội VI Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang
Nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang và Thường trực Liên minh HTX Việt Nam.

Đại hội VI Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang đã diễn ra trong 2 ngày 26/8 và 27/8/2020 tại thành phố Bắc Giang với sự tham dự của 226/246 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 300 đơn vị thành viên, hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể (KTĐT), hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang. Đại hội vinh dự được đón và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; dự Đại hội có các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các ban, đơn vị trực thuộc LMHTXVN; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức Hội trong tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đại hội đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; đồng chí Dương Văn Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

I. Tán thành đánh giá tình hình phát triển KTĐT, HTX và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2013 – 2020.

Nhiệm kỳ qua, KTĐT, HTX của tỉnh có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Các HTX cơ bản tuân thủ quy định, nguyên tắc của Luật HTX năm 2012, phát triển đa dạng trong các lĩnh vực, các địa bàn, đáp ứng nhu cầu của thành viên và phù hợp xu thế phát triển chung của xã hội. Ngày càng có nhiều mô hình HTX kiểu mới thực hiện liên kết và tiêu thụ với doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra theo hợp đồng dịch vụ, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của địa phương, góp phần khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, phù hợp yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới; xu hướng tham gia vào HTX của các hộ ở các địa phương ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân ngày càng thay đổi, tư duy, cách nghĩ, cách làm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp sang hoạt động kinh tế nông nghiệp được hình thành và phát triển.

Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ V, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Liên minh HTX tỉnh; luôn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực KTTT, HTX; tổ chức thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra như công tác thành lập mới, công tác bồi dưỡng, tập huấn; công tác hỗ trợ vốn; công tác kết nạp thành viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thành viên.

Tuy nhiên, khu vực KTTT, HTX còn có những tồn tại, hạn chế; hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan; đa số HTX quy mô còn nhỏ, Một số HTX hoạt động còn chưa tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, giá trị của Luật HTX năm 2012 và các quy định liên quan. Hoạt động của THT, Liên hiệp HTX còn chưa thực sự hiệu quả, chưa rõ nét. Hoạt động của BCH, Ban thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa V đã có cố gắng song chất lượng hoạt động còn chưa đều; hiệu quả hoạt động của cơ quan Liên minh HTX tỉnh trên một số mặt công tác còn chưa cao.

II. Về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội nhất trí

1. Mục tiêu chung

Phát triển KTTT, HTX theo hướng bền vững, khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT. Đưa hoạt động của các HTX ngày càng có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị cơ bản của HTX và quy định của pháp luật. Tăng cường củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

2. Mục tiêu cụ thể (Đại hội đã đề ra 02 nhóm mục tiêu chính)

*** Về mục tiêu phát triển KTTT, HTX**

(1) Hàng năm có ít nhất 50 HTX thành lập mới trong các lĩnh vực, địa bàn; tăng số THT mới từ 8-10% hoạt động và đăng ký hoạt động theo quy định.

(2) Củng cố hoạt động của các Liên hiệp HTX hiện có; phấn đấu thành lập mới từ 2-3 liên hiệp HTX trên các lĩnh vực.

(3) Phấn đấu nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá trở lên đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 50%, giảm số HTX yếu, kém xuống còn dưới 9%.

(4) Phấn đấu hàng năm phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng ít nhất 3-5 mô hình HTX kiểu mới theo chuỗi liên kết. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ tối thiểu có khoảng 50% HTX nông nghiệp thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

(5) 100% số cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp tham gia ít nhất một khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

*** Về mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động Liên minh HTX tỉnh**

(1) Mỗi năm kết nạp từ 30 đơn vị thành viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 80% HTX hoạt động hiệu quả trong tỉnh là thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

(2) Mỗi năm ít nhất có 20 lượt HTX được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, thị trường; tổ chức cho 50 - 80 lượt HTX được tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

(3) Phấn đấu khoảng 250 lượt dự án được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh nâng vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX lên 30 tỷ đồng.

(4) Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh hai năm một lần.

(5) Phấn đấu thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm an toàn của các HTX trên địa bàn tỉnh và kết nối sản phẩm của các HTX tỉnh bạn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh HTX tỉnh đối với HTX, thành viên.

3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

- **Một là:** Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan Liên minh HTX tỉnh trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo tinh thần Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; tham gia có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, HTX.

- **Hai là:** Chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công với vai trò thành viên BCĐ phát triển KTTT tỉnh; thường xuyên phối hợp các ngành, các huyện, thành phố theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình KTTT, HTX về số lượng, chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- **Ba là:** Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn phát triển HTX. Xác định rõ phát triển KTTT, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả.

- **Bốn là:** Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX, đơn vị thành viên về vốn, khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng tập huấn và xúc tiến thương mại.

- **Năm là:** Làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với đơn vị thành viên thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và các cơ quan chức năng liên quan giải quyết các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, tổ hợp tác, thành viên, người lao động trong HTX, thành viên.

- **Sáu là:** Tăng cường công tác phối hợp các sở, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố trong phát triển KTTT, HTX. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các HTX.

- **Bảy là:** Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với xây dựng HTX kiểu mới và chuỗi giá trị bền vững.

III. Về Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025: Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban chấp hành khóa VI, căn cứ vào Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận để xây dựng, thông qua Điều lệ Liên minh HTX tỉnh (sửa đổi) và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận phù hợp với Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa VI, lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bầu Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh. Bầu UBKTra gồm 5 đồng chí và Chủ nhiệm UBKT khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Có danh sách kèm theo). Đại hội thống nhất giao Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 lãnh đạo hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

V. Nhất trí thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đại biểu chính thức đảm bảo cơ cấu, đại diện lĩnh vực theo Văn bản số 475/LMHTXVN-TCCB ngày 15/7/2020 của Liên minh HTX Việt Nam (Có danh sách kèm theo)

Với phương châm “*Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả*”, Đại hội Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi các thành viên, người lao động trong các HTX, các doanh nghiệp thành viên tiếp tục phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa KTTT, HTX của tỉnh phát triển lên tầm cao mới, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, bền vững.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thúy



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Kiên